



ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา  
พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

\*\*\*\*\*

ตามประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) จำนวน ๑ อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ ดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) มีอายุไม่เกินกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถจ้างบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษจึงจะจัดทำสัญญาจ้างได้โดยพนักงานจ้างทั่วไปจะทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

บัญชีรายละเอียดผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง  
สังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	ภาค ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	ภาค ค.คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด (300 คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่ได้	หมายเหตุ
			คะแนนที่ได้	คะแนนที่ได้	คะแนนที่ได้				
๑	๐๐๑	นายวิชิต โปธิ์ขาว	85.00	87.67	84.33	257.00	85.67	1	ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
๒	๐๐๒	นายอุททอง แสงวงคุณ	65.00	74.33	77.00	216.33	72.11	2	